

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับสินบนหรือรับของขวัญ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการเพื่อป้องกันให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ๒. การสร้างจิตสำนึกการไม่รับของ รับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับของความเสียหาย	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส อบจ. สมุทรปราการ ไสสะอาด ๒๕๖๕” “งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” และได้แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ รวมถึงได้มีการติดประชาสัมพันธ์ไว้ที่บริเวณอาคารสำนักงาน เพื่อกระตุ้นเตือน สร้างการรับรู้ และสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรในสังกัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนหรือรับของขวัญ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชिरาภรณ์ บุญเสรีฐิ
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการเพื่อป้องกันให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ๒. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววชิราภรณ์ บุญเสริฐ
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ เมษายน ๒๕๖๕